



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ช่วงเวลาพักเที่ยง และนอก
เวลาทำการให้บริการจัดเก็บที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า จะดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี และเป็นการเร่งรัดในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ เพื่อนำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ตามแผนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษีต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเสียภาษี และเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงการเสียภาษีได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

จึงประกาศประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ช่วงเวลาพักเที่ยง และนอกเวลาทำการให้บริการจัดเก็บที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายณรงค์ เอกวนการ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า

แผนกำหนดการวัน เวลา ในการออกพื้นที่

โครงการบริการประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ช่วงเวลาพักเที่ยง และนอกเวลาทำการให้บริการจัดเก็บถึงที่อยู่อาศัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วัน / เดือน / ปี	ชื่อชุมชน	หมู่	เวลา	สถานที่บริการ
วันจันทร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ชุมชนสบข่า	๑	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	วัดหาดสำราญ
วันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ชุมชนสันตันแหน	๑	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนสันตันแหน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ชุมชนประชาสามัคคี ชุมชนรักสายธารใส และชุมชนมงคล พัฒนา	๕	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	วัดอุดมมงคลแม่ข่า
วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ชุมชนประชาร่วมใจ	๕	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนประชาร่วม ใจ